



Đức Thánh Cha thảo luận về sự đa dạng và thống nhất với những người trẻ Indonesia

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Francesca Merlo)

Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp gỡ các thành viên trẻ của Phong trào "Sinh Viên Học Sinh" 'Scholas Occurrentes' như một phần trong ngày đầu tiên của ngài tại Jakarta, Indonesia, và đưa ra cho họ bốn nguyên tắc vun góp chung sống hòa bình.

Một cuộc gặp gỡ được mong đợi từ lâu, trong Chuyến tông du thứ 45 ra nước ngoài của ĐTC. Cuộc gặp gỡ với các thành viên của "Sinh Viên Học Sinh" 'Scholas Occurrentes' - một hoạt động thường xuyên trong các chuyến tông du của Đức Giáo hoàng - thường đề cập đến một số chủ đề quan trọng luôn được nung nấu trong trái tim của Đức Thánh Cha và triều đại giáo hoàng của ngài. Chúng được biểu tỏ trong phương châm của chuyến Tông du Indonesia: "Bhinneka Tunggal Ika", hay Hiệp nhất trong đa dạng.

"Sinh Viên Học Sinh" 'Scholas Occurrentes', một dự án giáo dục toàn cầu do Đức Giáo hoàng sáng lập, tập trung vào việc thu hút thanh thiếu niên tham gia vào lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật và thể thao. 200 thanh thiếu niên từ chi nhánh Indonesia, đến từ nhiều đảo, trường học và tôn giáo khác nhau, đã chào đón Đức Giáo hoàng tại Nhà Thanh niên "Grha Pemuda" ở Jakarta, thể hiện chính xác sự đa dạng và thống nhất vô cùng quan trọng đối với Đức Giáo hoàng và người dân Indonesia.



Sự đa diện

Một tác phẩm được dàn dựng nói lên nét đa diện bao trùm căn phòng nơi diễn ra cuộc họp. tác phẩm lớn đến nỗi Đức Thánh cha có thể bước vào. Nó được góp bằng những bàn tay của hơn 1500 thanh thiếu niên từ, Lombok, Labuan Bayo và Bali. Hai người phụ nữ bên trong tác phẩm đã chào đón Đức Giáo hoàng trước khi ngài lắng nghe những chứng ngôn của họ.

Người phụ nữ đầu tiên đã kể cho Đức Giáo hoàng về kinh nghiệm của cô trong lãnh vực giáo dục, một kinh nghiệm mà cô cho biết cô rất yêu thích đến nỗi nó đã thúc đẩy cô thành lập một quỹ giáo dục tại thành phố cô sống. Cô nói về trách nhiệm của cô với tư cách là một giáo viên và một cố vấn, trước khi nói về tầm quan trọng của Scholas trong cuộc sống của cô. Cô nói rằng "Tôi đã áp dụng mọi thứ cô học được ở Scholas cho học sinh và đồng nghiệp của mình tại nơi tôi làm việc". "Cách tôi được lắng nghe, trân trọng, được nhóm của tôi tại Scholas hỗ trợ là một truyền thống mà tất cả sinh viên cần có".



Chúng từ của Bryan

Chủ đề về sự đoàn kết đã được nhắc lại trong chứng từ của Bryan, khi anh nhắc lại phương châm của đất nước, anh giải thích rằng “điều đó có nghĩa là mặc dù chúng ta khác biệt, chúng ta vẫn là một”. Anh yêu cầu những người có mặt hãy nhìn xung quanh và trải nghiệm sự thoải mái mà mỗi người cảm thấy khi ở bên người khác. Tuy nhiên, anh tiếp tục, không thể bỏ qua rằng “vẫn còn thiếu một điều gì đó”.

Bryan đã nói về thực tế liên quan đến sự phân biệt đối xử và bắt nạt trên mạng và về cách mỗi người tại Scholas được trao một nền tảng để nói chuyện và chia sẻ kinh nghiệm của họ, cả tốt lẫn xấu.

Đáp lại Bryan, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nêu ra bốn nguyên tắc chung sống hòa bình: Thực tế tốt hơn ý tưởng, đoàn kết tốt hơn xung đột, toàn thể tốt hơn một phần và toàn thể tốt hơn một ý tưởng.



Chúng từ của Christine

Một phụ nữ trẻ, Christine, cũng đã chia sẻ chứng từ của mình. “Tôi đã trực tiếp trải nghiệm bắt nạt trên mạng” cô nói với Đức Giáo hoàng. “Tôi đã bị dồn vào chân tường và bị từ chối mà

không có lý do gì". Christine chia sẻ mối quan ngại của mình khi biết rằng điều này xảy ra với rất nhiều với người trẻ trên khắp thế giới.

Nhưng thông qua Scholas, Christine cho biết mọi người có thể học được rằng những khác biệt thường gây chia rẽ cũng có thể đoàn kết. "Chúng tôi đã học cách đoàn kết những khác biệt của mình, xây dựng mối quan hệ đoàn kết và hiểu rằng những khác biệt không phải là con đường dẫn đến sự hủy diệt, mà là một bước tiến tới sự đoàn kết".

"Nếu tất cả chúng ta đều giống nhau", Đức Giáo hoàng Phanxicô nói với cô, "thì thật nhàm chán. Sự khác biệt có thể dẫn đến chiến tranh hoặc đối thoại - chúng ta phải lựa chọn. Chiến tranh luôn là một thất bại, nhưng thảo luận với bạn bè - đó là một điều tuyệt vời, giúp bạn trưởng thành".

